

# Tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch tại các cửa ngõ



Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu La Tiến (Hưng Hà).

Tước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi dịch xuất hiện tại địa bàn huyện cũng như tại tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội, huyện Hưng Hà đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hưng Hà, từ ngày 1/8/2020, sau khi trên địa bàn có bệnh nhân mắc Covid-19, huyện đã chỉ đạo tổ chức khoanh vùng, cách ly y tế, tổ chức ký cam kết tại thôn Búi, xã Hòa Tiến với 243 hộ. Huy động 35 phương tiện các loại thực hiện phòng, chống dịch. Tổ chức phun hóa chất

khử trùng, tiêu độc toàn xã Hòa Tiến. Thành lập tổ công tác gồm 11 thành viên thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định và các biện pháp phòng, chống dịch; giám sát y tế và thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ngay tại thôn Búi.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Là địa bàn gần với tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội - những nơi đang có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm

túc công tác rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ, không để sót những người đi từ vùng dịch về địa phương. Các bệnh viện đa khoa trên địa bàn huyện tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là giám sát, hạn chế, quản lý chặt chẽ những người thăm bệnh nhân. Tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những trường hợp không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, dừng các hoạt động đông người và dừng hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng cấp dịch vụ theo chỉ đạo của tỉnh. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các địa phương duy trì và phát huy vai trò của tổ tự quản,

Song song với các biện pháp trên, lực lượng quân sự, công an huyện và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đội liên ngành của tỉnh triển khai hai chốt kiểm soát dịch tại cầu Triều Dương và cầu La Tiến. Làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu La Tiến, ngoài lực lượng của Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý thị trường, công an và quân sự huyện còn có 6 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình được tăng cường. Em Phạm Trường Chinh, sinh viên năm thứ ba Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình chia sẻ: Dù biết làm nhiệm vụ tại chốt có nguy cơ lây bệnh cao song với mong muốn được chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 chúng em đã tình nguyện xung phong về làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thời tiết mưa gió nhưng chúng em quyết tâm bám chốt 24/24 giờ cùng các lực lượng làm tốt nhiệm vụ kiểm tra y tế tất cả những người ở các vùng dịch vào tỉnh.

Là địa phương có chốt kiểm soát dịch đồng trên địa bàn, xã Điệp Nông đã cùng sát cánh với đội liên ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh không thiết yếu. Còn tại xã Tân Lễ, địa phương có chốt kiểm soát dịch bệnh đồng tại cầu Triều Dương cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch. Ông Hoàng Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tính đến ngày 19/8, toàn xã có 37 người từ vùng dịch về, địa phương đã tiến hành rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ những người này tại nơi cư trú. Hiện toàn xã đã dừng 11 quán ăn và cơ sở sản xuất,

kinh doanh. Ngoài ra, các quán karaoke, quán game cũng ký cam kết và dừng hoạt động. Địa phương tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, quản lý người từ vùng dịch về và sẵn sàng hỗ trợ hậu cần cho chốt kiểm soát dịch tại cầu Triều Dương.

Tình hình dịch hiện đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn rất lớn khi huyện Hưng Hà có nhiều tuyến đường nối với tỉnh Hưng Yên - địa phương tiếp giáp với tỉnh Hải Dương, lượng người di chuyển khá đông... Do đó, theo ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện: Cùng với tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn từ địa phương lân cận, Hưng Hà cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, thấy được trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Tiếp tục vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ truy vết hiệu quả. Chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các tổ công tác phòng, chống dịch. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, hậu cần tốt nhất cho khu cách ly tập trung của huyện cũng như các bệnh viện trên địa bàn. Huyện cũng chỉ đạo việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cần phải phù hợp với thực tế và không để tác động xấu đến các hoạt động kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực đến việc làm, thu nhập, đời sống, tâm lý, tinh cảm của nhân dân.

Sau khi tỉnh Hải Dương liên tiếp phát hiện các ca mắc Covid-19, trở thành ổ dịch mới trong nước, UBND tỉnh đã yêu cầu hai huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch. Huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương tổ chức hoạt động lại tổ công tác liên ngành, các chốt kiểm soát dịch, tổ tự quản nhằm chủ động kiểm soát người về từ vùng có dịch, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Từ 0 giờ ngày 18/8, ngoài tổ công tác liên ngành đặt tại cầu Hiệp (xã Quỳnh Giao), huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các xã lập thêm 4 chốt kiểm soát dịch, tổ tự quản kiểm soát đường thủy, kiểm soát người ra vào, kiểm tra y tế, giám sát chặt chẽ người từ tỉnh có dịch sang đặt tại bến đò giáp ranh với tỉnh Hải Dương của các xã An Khê, Quỳnh Lâm, Quỳnh Thọ, An Đông.

Xã An Khê có thôn Đại Đông nằm trọn vẹn trên đất Hải Dương. Hàng ngày có lượng lớn người, phương tiện lưu thông qua đò An Khê để sang Quỳnh Phụ thông thương, làm việc. Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, sau khi nhận chỉ đạo của UBND huyện, xã đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 19 giờ ngày 17/8, địa phương đã lập chốt kiểm soát dịch tại đò An Khê. Ngoài lực lượng liên ngành gồm 15 người của địa phương, chốt kiểm soát dịch của xã còn được huyện tăng cường 3 cán bộ quân đội và 1 nhân viên y tế. Với lịch trực 5 người/tổ/ngày, trực liên tục 24/24 giờ, cán bộ, nhân viên tại chốt đã thực hiện kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế cho gần 300 lượt người, phương tiện/ngày. Ngoài ra, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân lưu thông qua đò thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Là một trong những cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với địa phận tỉnh Hải Dương, lực lượng liên ngành tại chốt cầu Hiệp đã khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Quang Hải, Tổ trưởng Tổ kiểm soát quân sự - trạm kiểm soát dịch cầu Hiệp cho biết: Lực lượng liên ngành tại chốt cầu Hiệp ngoài 22 đồng chí thuộc các lực lượng quân đội, công an, y tế, quản lý thị trường, thanh tra giao thông còn có 15 nhân viên y tế được điều động từ

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình để thực hiện nhiệm vụ. Xác định đây là chốt chặn góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện và tỉnh, hàng ngày lãnh đạo huyện và các ngành chức năng thường xuyên quan tâm, kiểm tra, động viên nên chúng tôi đều cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ ngày 18 - 20/8, Tổ kiểm soát quân sự - trạm kiểm soát dịch cầu Hiệp đã kiểm soát trên 2.500 phương tiện lưu thông từ tỉnh ngoài, đặc biệt là từ Hải Dương vào địa bàn huyện Quỳnh Phụ; cùng với đó, việc kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế, sẵn sàng xử lý các trường hợp có biểu hiện của dịch bệnh được thực hiện nghiêm.

Vừa hoàn thành việc khai báo thông tin y tế, anh Nguyễn Văn Đăng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương) chia sẻ: Tôi có việc phải đi từ Hải Dương qua Thái Bình để sang Nam Định. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, tôi rất ủng hộ việc tỉnh Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ lập chốt kiểm soát người, phương tiện. Thông qua việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin y tế, mỗi người dân đã góp phần cùng cộng đồng phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ, từ ngày 1/7 - 19/8 đã có 538 người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các tỉnh có dịch về 36 xã, thị trấn trong huyện Quỳnh Phụ. 307 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm tại huyện và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 114 trường hợp đang được theo dõi tại nhà.

Thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của tỉnh và cơ quan chức năng; đặc biệt, làm tốt công tác kiểm soát người về từ vùng có dịch, góp phần cùng tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

MAI THƯ - TRINH CƯỜNG

## Trung tá Tạ Quang Thế, Đội phó Đội An ninh, Công an huyện Hưng Hà



Chúng tôi tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu La Tiến, xã Điệp Nông từ ngày 19/8. Tổ liên ngành tại chốt chia làm 3 ca, mỗi ca 9 người làm nhiệm vụ. Tôi mong muốn tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất đối với chốt kiểm soát dịch để nâng cao điều kiện làm việc cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tính từ 7 giờ sáng ngày 19/8 đến 7 giờ sáng ngày 20/8 đã có 450 lượt người qua lại chốt kiểm soát dịch cầu La Tiến được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế.

## Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà



Cùng với hoạt động của tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch, địa phương đã tổ chức tuần tra và ký cam kết với chủ bến đò ngang không chở người đi từ vùng có dịch sang địa bàn. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Tổ chức ký cam kết ngừng hoạt động đối với tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tiểu thương tại chợ Việt Yên, những mặt hàng không thiết yếu cũng dừng kinh doanh. Địa phương cũng ký cam kết với 11 cơ sở tôn giáo dừng các hoạt động.



Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ hướng dẫn người dân tỉnh ngoài khai báo thông tin y tế trước khi lưu thông qua địa bàn tỉnh Thái Bình.

# Cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Vũ Hội (Vũ Thư) đã phát huy tốt vai trò là cầu nối hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Trang trại chăn nuôi bò của gia đình anh Đoàn Văn Cường, thôn Năng Tĩnh là một trong những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện. Sau nhiều năm sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy đồng đất quê hương còn nhiều tiềm năng phát triển, anh Cường quyết định đầu tư hơn 5 tỷ đồng mua gần 6ha đất ruộng chuyển đổi, hơn 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò. Anh dành 2ha chuyên trồng cỏ nuôi bò. Toàn bộ nguồn chất thải được xử lý bằng chế phẩm vi sinh bảo đảm môi trường, hạn chế dịch bệnh phát sinh. Anh Cường chia sẻ: Nhờ được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã tổ chức, tôi đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm chăn nuôi bò và chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình. Hiện nay, đàn bò của gia đình đã phát triển hơn 60 con bò giống, bò thịt, đem lại nguồn thu nhập bình quân gần 400 triệu đồng/năm.

Ở xã Vũ Hội, mô hình của gia đình anh Mai Huy Khởi, thôn Phú Thứ cũng là một trong những trang trại tổng

hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với hơn 2,7ha, anh Khởi trồng các loại cây ăn quả như cam vịnh, cam canh, xoài, bưởi diên, mít, táo trong đó chủ lực là cây cam canh với hơn 1.000 gốc, diện tích hơn 1,5ha. Anh Khởi cho biết: Được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp giúp

vay vốn phát triển kinh tế, tôi đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động, mua phân hữu cơ và phun phòng cho cây bằng chế phẩm sinh học nên hiệu quả, năng suất tăng lên đáng kể. Năm 2020, gia đình tôi xuất bán gần 60 tấn cam các loại, thu về hơn 1,6 tỷ đồng. Tôi rất

mong Hội Nông dân xã tạo điều kiện kết nối giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu.

Vũ Hội hôm nay khoác lên mình tấm áo mới. Nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang được xây dựng, cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá



Trang trại tổng hợp của anh Mai Huy Khởi cho hiệu quả kinh tế cao.

hơn. Nông dân đổi mới tư duy, làm giàu theo nhiều cách. Bà Nguyễn Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Hội viên nông dân có những đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua phát triển kinh tế để thu hút hội viên tham gia vừa tạo sự gắn kết lại giúp hội viên nắm bắt kiến thức làm giàu chính đáng. Hội Nông dân xã đã đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng hơn 5,8 tỷ đồng giúp 142 gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Số hội viên nghèo giảm dần qua các năm, đời sống hội viên từng bước được nâng lên. Hiện nay, hội viên nông dân xã Vũ Hội đã làm chủ 4 trang trại, gần 100 gia trại trồng các loại cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao, làm chủ được nhiều tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Vũ Hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các công ty, đơn vị xây dựng các mô hình liên kết, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật giúp hội viên phát triển kinh tế. Hội Nông dân xã sẽ xây dựng những mô hình điểm phát triển kinh tế giỏi để hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm và áp dụng vào thực tiễn. Hội sẽ chú trọng đào tạo, dạy nghề cho nông dân, giúp hội viên tìm đầu ra cho nông sản để yên tâm sản xuất.

## CÔNG DỊCH CÔNG QUỐC GIA TÍCH HỢP DỊCH VỤ THỨ 1.000



Dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 về kê khai, nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số xe mức độ 3 (thí điểm đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước tại Hà Nội, TP HCM)

### HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG DVCQG

